

Số: 03 /TB - THCS

Dương Quan, ngày 14 tháng 4 năm 2025

## THÔNG BÁO

### **Kết quả công tác kiểm tra nội bộ về việc thực hiện nhiệm vụ trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng đối với chất lượng, hiệu quả công việc được giao, năm học 2024 - 2025**

Từ ngày 31/3/2025 đến ngày 12/4/2025, Đoàn kiểm tra nội bộ tiến hành công tác kiểm tra nội bộ việc thực hiện trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng đối với chất lượng, hiệu quả công việc được giao, năm học 2024 - 2025 theo Quyết định số 11/QĐ-THCS ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường THCS Dương Quan; Kế hoạch số 06/KH-THCS ngày 18/3/2025 của Trường THCS Dương Quan.

Căn cứ vào báo cáo kết quả kiểm tra và biên bản tổng hợp kết quả kiểm tra, Hiệu trưởng, Trưởng ban kiểm tra nội bộ Trường THCS Dương Quan thông báo kết quả hoạt động kiểm tra như sau:

**1. Thời gian kiểm tra:** Từ ngày 31/3/2025 đến ngày 12/4/2025

**2. Địa điểm kiểm tra:** Tại Trường THCS Dương Quan.

**3. Thành phần Đoàn kiểm tra:** Các thành viên Ban Kiểm tra nội bộ theo Quyết định số 11/QĐ-THCS ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường THCS Dương Quan.

**4. Đối tượng được kiểm tra:** Hồ sơ chỉ đạo của Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên.

**5. Kết quả kiểm tra:**

**5.1. Công tác quản lý, chỉ đạo của Ban Giám hiệu về hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn và của giáo viên theo nhiệm vụ năm học, thông qua hồ sơ chỉ đạo của Ban giám hiệu và hồ sơ chỉ đạo của các tổ chuyên môn.**

Ban Giám hiệu đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo chuyên môn đảm bảo đúng quy định, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Các nhiệm vụ được triển khai tới các tổ chuyên môn theo phân cấp, phù hợp với yêu cầu và đặc thù của năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên các tổ chuyên môn.

Các kế hoạch chỉ đạo luôn kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công việc đặt ra, có tính khả thi cao.

Công tác chỉ đạo chuyên môn đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, trân trọng như: Kết quả: Có 01 Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện; công tác học sinh giỏi cấp huyện có tiến bộ hơn năm học trước, có 02 học sinh đạt giải Nhì học sinh giỏi thành phố; chuyên đề cấp thành phố: Thủy Nguyên vang mãi bản hùng ca tạo được điểm nhấn về chuyên môn, được Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo ghi nhận, đánh giá cao...

**5.2. Công tác quản lý, chỉ đạo của Hiệu trưởng về quản lý hành chính, tài chính, tài sản, duy tu, sửa chữa CSVC, trang thiết bị dạy học, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, nhân viên.**

Công tác quản lý tài chính, tài sản, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị dạy học; công tác thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và học sinh được nhà trường và Hiệu trưởng thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, kịp thời, công khai, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng nên có hiệu quả tốt trong việc thúc đẩy phong trào thi đua của đơn vị, tạo được môi trường giáo dục dân chủ, đoàn kết trong nhà trường.

**5.3. Công tác quản lý, chỉ đạo của Hiệu trưởng đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường; các phong trào thi đua, các cuộc vận động, công tác công khai, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.**

Tính tới thời điểm kiểm tra, việc thực hiện trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường; các phong trào thi đua, các cuộc vận động, công tác công khai, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cơ bản đã được Hiệu trưởng, Ban giám hiệu và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt. Qua đó, nhà trường tiếp tục giữ được sự ổn định, nề nếp, kỷ cương. Không có hiện tượng mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ.

**5.4. Công tác chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá**

Tính tới thời điểm kiểm tra, Ban giám hiệu đã xây dựng khá đầy đủ, bài bản hồ sơ về công tác chuyển đổi số: Có quyết định thành lập tổ công tác CDS, quy chế quản lý CSDL ngành giáo dục, kế hoạch dạy học trực tuyến, biên bản bàn giao tài khoản cho các cá nhân...

Triển khai nhiều ứng dụng, phần mềm trong công tác quản lý, điều hành: Phần mềm quản lý CBCCVC, quản lý hồ sơ chuyên môn, phần mềm quản lý tài chính, tài sản; phần mềm thanh toán không dùng tiền mặt và nhiều ứng dụng

trong đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, ứng dụng AI vào đổi mới phương pháp dạy học, KTĐG học sinh...

Đặc biệt, nhà trường đã xây dựng, khai thác và sử dụng rất hiệu quả Cổng TTĐT nhà trường, tại địa chỉ **thcsduongquan.haiphong.edu.vn** (trong đó có chuyên mục *Chuyển đổi số*) để thường xuyên cập nhật, lan tỏa các hoạt động của nhà trường.

Tuy vậy, hạ tầng số, thiết bị số của nhà trường hiện có so với yêu cầu còn rất hạn chế nên việc đồng bộ các hoạt động theo yêu cầu CDS còn chậm và chưa đồng đều ở một số lĩnh vực công việc nên hiệu quả tổng thể của các hoạt động giáo dục chưa đạt như mục tiêu đề ra.

**\* Đánh giá chung:**

Tính tới thời điểm kiểm tra, việc thực hiện trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng đối với chất lượng, hiệu quả công việc được giao, năm học 2024 - 2025 cơ bản đã được Hiệu trưởng, Ban giám hiệu và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt. Qua đó, nhà trường tiếp tục giữ được sự ổn định, nề nếp, kỷ cương.

Thông báo này được công khai trên Cổng thông tin điện tử của trường, thông báo đến Hội đồng Sư phạm nhà trường, tổ nhóm chuyên môn và tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên được biết.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- HĐSP, GV, NV nhà trường;
- Lưu hồ sơ KTNB.

**TRƯỞNG BAN  
HIỆU TRƯỞNG**

*(đã ký và đóng dấu)*

**Phạm Hồng Hải**